



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๓๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓๗ ๓๑๔๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหภาพยุโรป

- สหภาพยุโรปพิจารณาการใช้สารกำจัดวัชพืช

๒. สาธารณรัฐโปรตุเกส

- รัฐสภาโปรตุเกสเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

๑. สหภาพยุโรป : สหภาพยุโรปพิจารณาการใช้สารกำจัดวัชพืช (วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้มีการลงมติเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตใช้สารไกลโฟเสต ซึ่งเป็นสารในการนำไปใช้กำจัดวัชพืช ทั้งนี้ ข้อเสนอที่คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหภาพยุโรปได้รับที่เห็นด้วยมีจำนวน ๑๘ เสียง ไม่เห็นด้วย ๙ เสียง และงดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง นับเป็นการสิ้นสุดของภาวะชะงักงันเป็นเวลาหลายเดือน

คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหภาพยุโรป กล่าวว่า การออกใบอนุญาตใหม่ซึ่งมีอายุ ๕ ปี จะดำเนินการให้พร้อมใช้ก่อนที่ใบอนุญาตเก่าจะหมดอายุในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศส ได้มีแผนออกมาตรการห้ามใช้สารไกลโฟเสตภายใน ๓ ปี โดยบนหน้าทวีตเตอร์ของนายมาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้มีคำสั่งห้ามการใช้สารไกลโฟเสตในฝรั่งเศส ทันทีที่พบว่ามีความเสี่ยงอื่นในการกำจัดวัชพืช และภายใน ๓ ปี เป็นอย่างช้า สารไกลโฟเสตใช้เครื่องหมายทางการค้าว่าราวด์อัฟ (Roundup) ซึ่งผลิตโดยบริษัท US agrochemical giant Monsanto ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกรณีศึกษาของสหประชาชาติเชื่อว่าสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง แต่มีนักวิทยาศาสตร์บางส่วนกลับกล่าวว่าสามารถใช้สารเคมีดังกล่าวได้ โดยไม่เป็นอันตราย โดยอังกฤษสนับสนุนการต่อใบอนุญาตใช้สารไกลโฟเสต ขณะที่ฝรั่งเศสและเบลเยียมลงมติไม่เห็นด้วย โปรตุเกสงดออกเสียง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหภาพยุโรป กล่าวว่า ข้อเสนอการใช้สารกำจัดวัชพืชได้รับการสนับสนุนมาจากประเทศสมาชิกในวงกว้าง ในขณะที่เดียวกันก็ให้ความเชื่อมั่นต่อการป้องกันสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางประเทศมีการห้ามนำสารไกลโฟเสตมาใช้ในสวนสาธารณะเพราะจะมีผลต่อพืชในวงกว้าง อนึ่ง สารไกลโฟเสตได้มีการเริ่มนำเข้ามาโดยบริษัทมอนซานโต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งสิทธิบัตรหมดอายุไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และในปัจจุบันได้มีการจำหน่ายโดยผู้ผลิตรายอื่น ๆ

ทั้งนี้ องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (The European Food Safety Authority) ได้ระบุไว้ว่าสารไกลโฟเสตอาจไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งกับมนุษย์ได้ ซึ่งได้มีนักวิจารณ์กล่าวกันอย่างแพร่หลายว่าการใช้สารไกลโฟเสต จะลดความหลากหลายทางชีวภาพโดยการทำลายพืชที่มีความจำเป็นต่อแมลงและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ

ไกลโฟเสต (อังกฤษ: Glyphosate) หรือ N (พอสโฟโนเมทิล) ไกลซีน เป็นยากำจัดวัชพืชโดยวิธีฉีดพ่นและดูดซึมทางใบ โดยการฉีดเข้าลำต้น หรือหยอดที่ยอด เป็นยากำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ทั้งในการจัดการเกษตร และการตกแต่งสวนหย่อม ไกลโฟเสตถือสิทธิบัตรและผลิตจำหน่ายในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ทศวรรษที่ ๑๙๗๐ โดยบริษัทมอนซานโต ในชื่อการค้า ราวด์อัฟ (Roundup) ในปัจจุบันมอนซานโตได้พัฒนาพืชผลที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมให้สามารถทนทานต่อไกลโฟเสต เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ถั่วอัลฟัลฟา ข้าวฟ่าง และคาโนลา เป็นต้น ทำให้สามารถฉีดพ่นไกลโฟเสตเพื่อทำลายวัชพืชโดยไม่ทำลายพืชผล เพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ ใช้ชื่อการค้าว่า พืชราวด์อัฟ เรดดี (Roundup Ready Trait) สิทธิบัตรที่บริษัทมอนซานโตได้รับนั้น มีผลคุ้มครองถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ปัจจุบันผู้ผลิตรายอื่นจึงสามารถผลิตและจำหน่ายไกลโฟเสตในท้องตลาดได้ในชื่อทางการค้าต่าง ๆ กัน

ที่มา : BBC NEWS

<http://www.wikiwand.com/ไกลโฟเสต>

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. สาธารณรัฐโปรตุเกส : รัฐสภาโปรตุเกสเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รัฐสภาโปรตุเกสเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ โดยใช้เวลาในการพิจารณาถึง ๖ สัปดาห์ ภายหลังจากที่ได้มีการเสนอสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครัฐบาล คือพรรค Socialist Party ลงมติเห็นชอบ พร้อมกับพรรคอื่นๆ อาทิ the Left Bloc (BE), the Portuguese Communist Party (PCP) and the Greens (PEV), along with the People, Animals, และ Nature Party (PAN) ทั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านคือพรรค Social Democrat (PSD) และพรรค Central Social Democratic Popular (CDS-PP) ลงมติไม่เห็นชอบ โดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ได้มีมาตรการในการปรับภาษีรายได้ของนักดนตรีเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน และปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการบำนาญ

ที่มา : Xinhua News Agency

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐